



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๓๕๕

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และ  
บริหารจัดการแบรนด์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารศูนย์กีฬาภาณุจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙ และให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำเข็มกลัดตามรูปแบบที่เสนอ คือ

- บุคลากรที่มีเวลาราชการครบ ๑๕ ปี (Silver)
- บุคลากรที่มีเวลาราชการครบ ๓๐ ปี (Gold)
- ผู้เกษียณอายุราชการ (Platinum)

โดยให้กองการเจ้าหน้าที่จัดหาร้านค้าเพื่อจัดทำ และประมาณการค่าใช้จ่ายส่งให้  
กองแผนงานเพื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณในการจัดทำให้ทันกำหนดเวลา นั้น

คณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปี ๒๕๕๙ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติ  
ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานฯ จาก อาคารศูนย์กีฬาภาณุจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙  
เป็น “ศูนย์การศึกษาและมีกอบรมนาชาติ” เนื่องจากอาคารศูนย์กีฬาภาณุจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙  
มีพื้นที่กว้างขวางมาก เมื่อพิจารณาจากจำนวนแขกผู้ร่วมงาน จำนวน ๓๐๐ คน ซึ่งยากต่อการควบคุม  
แสง สี เสียง และการจัดสถานที่ด้วยงบประมาณที่ได้รับแบบจำกัด

๒. การจัดทำเข็มกลัดตามรูปแบบที่เสนอ นั้น จากการสำรวจจำนวนข้าราชการ  
ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ที่มีเวลาราชการครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์  
มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๔๘ คน ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดทำเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่ได้มีการจัดสรร  
งบประมาณในส่วนนี้ไว้ ดังนั้น จึงเห็นชอบการจัดทำเข็มกลัดสำหรับผู้เกษียณอายุตาม  
แบบที่กำหนด และให้จัดทำเข็มกลัดสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเวลาราชการครบ ๒๕ ปี  
บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี) ทั้งนี้ เพื่อทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ซึ่งไม่ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

สำหรับรูปแบบ ขนาด และวัสดุในการจัดทำ มอบให้คณะกรรมการส่งเสริม  
อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และบริหารจัดการแบรนด์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณากำหนดรูปแบบ  
อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากจะมีพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเวลาราชการครบ ๒๕ ปี ในปี ๒๕๖๘  
โดยรูปแบบควรเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกและสื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ